

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 5 ส.ค. 2567

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ศธ 04009/ว4714 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ความว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งว่าได้สำรวจข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพหลายรายยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่เป็นที่ไปตามขอบังคับคุรุสภา โดยได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ประกอบกับในปี พ.ศ.2567 จะมีผู้ได้รับใบอนุญาตทางการศึกษาที่ใบอนุญาตครบกำหนดการต่ออายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2567 ประมาณ 200,000 ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และต่ออายุได้ทันก่อนวันหมดอายุ จึงขอความร่วมมือกำกับติดตามให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำกับติดตามให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุด้วย



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๗๑๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๐๖๐
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งว่า ได้สำรวจข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพหลายรายยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ฯ โดยได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีผู้ได้รับใบอนุญาตทางการศึกษาที่ใบอนุญาตครบกำหนดการต่ออายุในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และต่ออายุได้ทันก่อนวันหมดอายุ จึงขอความร่วมมือกำกับติดตามให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำกับติดตามให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน วัฒนวิศาล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน